

CAM KẾT VỀ DỊCH VỤ PHÁP LÝ TRONG CÁC ĐIỀU ƯỚC QUỐC TẾ MÀ VIỆT NAM LÀ THÀNH VIÊN VÀ VIỆC NGHIÊN CỨU, HOÀN THIỆN PHÁP LUẬT ĐỂ THỰC HIỆN TẠI VIỆT NAM

HOÀNG PHƯỚC HIỆP *

Tóm tắt: Bài viết nhằm làm rõ nội hàm các cam kết về dịch vụ pháp lý trong các điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên để từ đó có giải pháp nghiên cứu, góp phần thực hiện có hiệu quả các cam kết đó tại Việt Nam. Theo đó, bài viết tập trung vào: 1) Quy định chung của pháp luật về dịch vụ pháp lý quốc tế mà Việt Nam phải tuân theo trong quá trình hội nhập kinh tế quốc tế; 2) Cam kết chủ yếu của Việt Nam về dịch vụ pháp lý quốc tế trong các điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên; 3) Một số vấn đề đặt ra đối với Việt Nam để thực hiện có hiệu quả các cam kết về dịch vụ pháp lý.

Từ khóa: Cam kết về dịch vụ pháp lý quốc tế; Hiệp định FTAs; Danh mục CPC của Liên hợp quốc; thương mại dịch vụ pháp lý quốc tế

Nhận bài: 23/02/2023

Hoàn thành biên tập: 28/01/2024

Duyệt đăng: 28/01/2024

VIETNAM'S LEGAL SERVICES COMMITMENTS IN INTERNATIONAL TREATIES AND PROBLEMS OF IMPLEMENTATION

Abstract: The article analyses the commitments on legal services in international treaties to which Vietnam is a member to suggest solutions and contribute to effectively implementing these commitments in Vietnam. This article focuses on: 1) General provisions on international legal services that Vietnam must adhere to in the process of international economic integration; 2) Some of Vietnam's main commitments on international legal services in international treaties to which Vietnam is a member; 3) Some issues facing Vietnam on effectively implementing legal service commitments.

Keywords: Commitment to international legal services; FTAs; UN Central Product Classification; International trade in legal services

Received: 23 February 2023; Editing completed: 28 January 2024; Accepted for publication: 28 January 2024

1. Quy định chung của pháp luật về dịch vụ pháp lý quốc tế mà Việt Nam phải tuân theo trong quá trình hội nhập kinh tế quốc tế

Việt Nam là thành viên của Liên hợp quốc (LHQ), Tổ chức Thương mại thế giới (WTO), đã kí kết nhiều điều ước quốc tế (ĐUQT) ở các cấp độ khác nhau có quy định về dịch vụ pháp lý. Việc nghiêm chỉnh thực

hiện các cam kết trong các ĐUQT là yêu cầu tối thiểu của pháp luật kinh tế quốc tế (KTQT) (nguyên tắc Pacta sunt Servanda).

1.1. Khái niệm “dịch vụ pháp lý quốc tế” và cách xử lý vấn đề của hệ thống Liên hợp quốc và WTO¹

Việt Nam là thành viên của LHQ từ năm 1977 nhưng năm 1998 khi đàm phán

* Phó Giáo sư, Tiến sĩ, Trường Đại học Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội
E-mail: hiephp310@gmail.com

¹ Xem thêm: Hoàng Phước Hiệp (2007), *Việt Nam hội nhập với WTO và những luật chơi thương mại toàn cầu*, Nxb. Tư pháp, Hà Nội.